

เลขที่ 2563-07

วันที่ 17 เมษายน 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การขยายระยะเวลาเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

บริษัท พีริเชียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อ้างถึงการเปิดเผยของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่องเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอ้างถึงการเปิดเผยของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่องแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น รวมถึงกำหนดการและระเบียบวาระการประชุมฯ นั้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ในเรื่องบริษัทฯ ควรเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ ได้เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ระยะเวลาในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ จึงควรมีการเลื่อนออกไปเช่นเดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากบริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นใหม่ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ได้ บริษัทฯ อาจขยายระยะเวลาในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ออกไปอีก โดยบริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการขยายระยะเวลาดังกล่าวให้ทราบต่อไป

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

https://www.preciousshipping.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=157&lang=th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม คูรานา)
กรรมการบริหาร